



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
31 กรกฎาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



## โรคฝีดาษวานร

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. มาตรการป้องกัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, soudhitalk, hfocus, thailandplus, thaigov, acnews)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการป้องกันโรคฝีดาษวานรในประเทศไทย ว่า การจะยกระดับว่าเป็นระดับใด ต้องดูความสามารถในการแพร่เชื้อของโรคและธรรมชาติการแพร่เชื้อด้วย ซึ่งโรคดังกล่าวมีลักษณะการแพร่เชื้อโดยการสัมผัสใกล้ชิดมาก ๆ จึงต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชน เตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวัง รวมถึงการคัดกรองสอบสวนโรค การรับมือขณะนี้มีเหมาะสมกับสถานการณ์ มีการเพิ่มระดับการคัดกรองที่สนามบิน เน้นในกลุ่มผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยง ปัญหาส่วนหนึ่งของการป้องกันโรค คือ พฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยง เช่น การเปลี่ยนคู่นอนบ่อย สำหรับการรักษา ใช้การรักษาตามอาการ ส่วนใหญ่มักจะหายได้เอง ส่วนเรื่องวัคซีนป้องกันฝีดาษ จะสำรองให้กับบุคลากรทางการแพทย์ก่อน และสำรองไว้อีกส่วนหนึ่งในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ มีการเตรียมห้องแยกโรคไว้ให้ผู้ป่วย

#### 2. สถานการณ์ในประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, ch3plus, ch7, newtv, 77kaoded, TNN)


- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคฝีดาษวานรพบการระบาดในยุโรปส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มชายรักชาย โดยเฉพาะผู้ที่มีความอ่อนไหวหลายคน ซึ่งหากมีการป้องกันที่ถูกต้องและปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงโดยการไม่สัมผัสใกล้ชิดและมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้า จะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานรได้ สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย ผู้ป่วยรายที่ 1 เป็นชายชาวไนจีเรีย อายุ 27 ปี จากการเฝ้าระวังผู้สัมผัสโรคในพื้นที่ภูเก็ตและผู้ที่พักในสถานบันเทิงรวมกว่า 50 ราย ยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่ ส่วนผู้ป่วยรายที่ 2 เป็นชายไทยอายุ 47 ปี ติดเชื้อจากชายต่างชาติ พบเป็นสายพันธุ์ Western African B.1 ที่กำลังระบาดในแถบประเทศยุโรป กำลังติดตามชายชาวยุโรปที่มีเพศสัมพันธ์ด้วย และคาดว่า เป็นผู้แพร่เชื้อ ได้เก็บตัวอย่างจากผู้สัมผัสในบ้าน 2 หลัง รวม 17 คน ส่งตรวจ ผลเป็นลบ 16 ราย และรอผลตรวจอีก 1 ราย ซึ่งต้องเฝ้าระวังต่อจนครบ 21 วัน ทั้งนี้ ได้กำชับไปยังกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค และด่านควบคุมโรคติดต่อท่าอากาศยานนานาชาติ ให้ตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มงวด



- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 16 คน กับผู้ป่วยรายที่ 2 ชายไทย อายุ 47 ปี กทม.ว่า กรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับตัวอย่างเชื้อมาแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ยังไม่พบผู้ที่มีผลบวก ทั้งนี้ หากมีผลบวกในรายใดจะต้องตรวจยืนยันอีกหนึ่งแล็บ ทั้งนี้ ได้แจ้งไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 15 แห่งทั่วประเทศ ว่าหากมีการส่งตัวอย่างเชื้อมา ขอให้รีบตรวจเชื้อด้วยน้ำยาและวิธีที่ส่วนกลางได้ถ่ายทอดไป เพราะหากต้องส่งมากรมวิทยาศาสตร์ฯ ที่ส่วนกลางอาจจะช้าต่อการควบคุมการระบาดได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, js100, thailandplus, nationotv, topnews, thebangkokinsight)

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากการที่กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่สอบสวนผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรรายที่ 2 ของประเทศไทย อาศัยในกรุงเทพฯ เป็นชายไทย อายุ 47 ปี ประวัติมีเพศสัมพันธ์กับชายต่างชาติ โดยผู้ป่วยเริ่มมีอาการปวดเมื่อยตามตัวประมาณ 1 สัปดาห์ก่อน พบมีตุ่มหนองที่ตามตัว และอวัยวะเพศ ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ส่วนผู้สัมผัสร่วม 10 ราย ทีมสอบสวนโรคติดตามผู้สัมผัสอย่างใกล้ชิด

- พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า การติดต่อและการแพร่กระจายของโรค พบว่าส่วนมากติดต่อกันจากการสัมผัสสารคัดหลั่งจาก ตุ่มหนอง สะเก็ดผลของตุ่มหนอง ถ้าอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยในระยะประชิด เช่น กินข้าวหรือ อยู่ห้องเดียวกัน หรืออาศัยนอนด้วยกัน อาจแพร่กระจายติดต่อทางผอຍละอองได้ ไวรัสฝีดาษวานรมีเปลือกหุ้มธรรมชาติเป็นไวรัสที่ไม่แข็งแรง โดนสบู่ล้างก็ตาย แต่เชื่อจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมนานหรือไม่ ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ หากล้างมือบ่อยๆ ป้องกันตัวเอง สวมหน้ากาก จะลดโอกาสการสัมผัสเชื้อ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>3. สถานการณ์ทั่วโลก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ค. มีผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 22,485 ราย พบเพิ่มขึ้นเป็น 79 ประเทศ พื้นที่การแพร่ระบาดส่วนใหญ่พบอยู่ในแถบทวีปยุโรป ประเทศที่มีผู้ป่วยสูง 5 ลำดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สเปน เยอรมนี สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส มีผู้เสียชีวิต 5 ราย ซึ่งทั้งหมดอยู่ในแอฟริกาและมีโรคร่วม</p> <p>- สำนักงานองค์การอนามัยโลก ประจำภาคพื้นยุโรป ออกแถลงการณ์ที่คาดว่า ยุโรปจะพบผู้เสียชีวิตจากโรคฝีดาษวานรเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งผู้ติดเชื้อกว่าร้อยละ 70 ทั่วโลกอยู่ในทวีปยุโรป</p> <p><b>4. วัคซีนฝีดาษ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจ Drama-addict โพสต์ว่า สมัยก่อนเวลาปลูกฝีที่หัวไหล่จะเกิดแผลเป็น แต่วัคซีนฝีดาษวานรรุ่นปัจจุบันไม่มีปัญหาฝืนองแล้ว ไม่เกิดแผลเป็น ขณะนี้แถบอเมริกา ยุโรป เร่งฉีดให้กลุ่มเสี่ยงแล้ว ส่วนไทยต้องดูตามสถานการณ์ หากมีการระบาดวงกว้างคาดว่ากลุ่มเสี่ยงและบุคลากรทางการแพทย์จะได้ฉีดก่อน</p> <p><b>5. ความเข้าใจผิดของการเกิดตุ่มหนองในผู้ป่วยฝีดาษวานร</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ คมชัดลึก</p> <p>- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ไบโอเทค สวทช. โพสต์เฟซบุ๊กว่า ความเข้าใจผิดข้อหนึ่งเกี่ยวกับการเกิดแผลหรือตุ่มหนองของผู้ป่วยฝีดาษวานร เกิดจากการสัมผัสกับไวรัสที่บริเวณที่เกิดตุ่มหนองนั้นโดยตรง ไม่ได้หมายความว่าส่วนของร่างกายบริเวณนั้นสัมผัสกับเชื้อมาก่อน การเกิดตุ่มหนองของผู้ป่วยสามารถเกิดได้ในหลายส่วนของร่างกาย หลังจากที่ร่างกายได้รับเชื่อไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสโดยตรงหรือผ่านทางละอองฝอย เซลล์บริเวณนั้นจะสามารถเพิ่มจำนวนไวรัสได้บ้างแต่เป็นปริมาณที่น้อยจนไม่สามารถตรวจวัดได้ ระยะฟักตัวเฉลี่ยประมาณ 7-9 วัน และ อาจยาวถึง 17 วัน เนื่องจากระยะนี้ปริมาณไวรัสในร่างกายมีน้อยมาก ร่างกายไม่มีอาการใด ๆ จึงเชื่อว่า "ผู้ป่วยในระยะนี้ไม่สามารถแพร่เชื้อให้ใครได้"</p>	
<p> <b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b></p>	
<p><b>สถานการณ์ประจำวัน</b></p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 31 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,664 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,590,176 ราย เสียชีวิต 26 ราย เสียชีวิตสะสม 31,385 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,800 ราย รักษาหายสะสม 4,535,630 ราย ยังรักษาอยู่ 23,161 ราย</p> <p><b>สถานการณ์ทั่วโลก</b> มีผู้ติดเชื้อ 581,583,599 (+125,373) ราย เสียชีวิต 6,418,956 (+205) ราย รักษาหาย 551,588,315 (+155,557) ราย</p>	-
<p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. ผลสำรวจพฤติกรรมป้องกันตนเองลดลง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน, แนวหน้า)</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 หลังมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การป้องกันตนเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัยเป็นวิธีการป้องกันตนเองที่ดีที่สุด</p> <p>- นพ.สุรธรรมชัย วัฒนา อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์สายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 ที่อาจส่งผลให้มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนั้น การป้องกันตนเองด้วยหลัก UP เพื่อลดความเสี่ยงของโรคถือเป็นพฤติกรรมสุขภาพที่ประชาชนทุกวัยยังคงต้องปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง แต่จากผลการสำรวจอนามัยโพลเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค พบว่าในช่วงระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่ พ.ค. - ก.ค. 65 พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันตนเองลดลง ทั้งการสวมหน้ากาก การล้างมือ และการเว้นระยะห่าง ทั้งนี้ ในช่วงวันหยุดยาวนี้ คาดว่าในหลายสถานที่จะมีประชาชนไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการจึงต้องเข้มมาตรการป้องกันโรค โดยจัดให้มีจุดบริการล้างมือที่เพียงพอ และดูแลให้มีการระบายอากาศที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย ส่วนผู้ใช้บริการขอให้สร้างสุขอนามัยที่อย่างสม่ำเสมอ</p> <p><b>2. ยาโมลนูพิราเวียร์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจ Drama-addict โพสต์ว่า มีลูกเพจส่งมาให้ดูจาก สปป.ลาว ว่า ลาวผลิตยาโมลนูพิราเวียร์ในประเทศ ราคาอยู่ที่ราวๆ 400 กว่าบาท ขณะที่ ยาโมลนูพิราเวียร์ ของประเทศเวียดนาม ขนาดรับประทาน พร้อมราคากล่องละ 350 บาท สำหรับการรักษา 1 คน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>กัญชา</b></p> <p><b>ลงทะเบียนขอปลูกกัญชา-กัญชง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, soudhitak)</p> <p>- นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างเข้าใจ สธ. โพสต์ข้อความว่า ณ วันที่ 26 ก.ค. 65 รายงานสถิติการเข้าใช้งานแอปฯ “ปลูกกัญ” ของ ออย. มีผู้เข้าใช้งานประมาณ 45 ล้านครั้ง ลงทะเบียนแล้ว 1,019,800 คน โดยเป็นการออกใบรับจดแจ้งกัญชา 987,746 ใบ และออกใบรับจดแจ้งกัญชง 32,054 ใบ ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนครั้งนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาในกรมการสาธารณสุขที่จะได้สิทธิในการคุ้มครองการเปลี่ยนผ่านไปสู่ ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ.... ดังนั้น ใครยังไม่จดแจ้งขอใบรับไปจดแจ้งแสดงตนเพื่อรักษาสิทธิของตนเองที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>- นิต้าโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 ทำให้การปลูก เสพ สูบ บริโภค สามารถทำได้ถูกกฎหมาย ทั้งเห็นด้วยมาก และค่อนข้างเห็นด้วยรวมกันทั้งสิ้น 58.55%</p>	
<p><b>บทความ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด คอลัมน์ ทั่วหมัดเข้ามา</p> <p>- ยังคงเป็นปัญหาที่สังคมติดตาม สำหรับกรณีการประกาศให้กัญชาพ้นออกจากบัญชียาเสพติด หรือภาษาบ้าน ๆ คือ การปลดล็อกกัญชา ทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าแบบนี้ถูกต้องแล้วหรือไม่ สำหรับการผลักดันกัญชาทางการแพทย์หรือเพื่อเศรษฐกิจตามที่ รมว.สธ. ประกาศเจตนารมณ์ไว้ หรือมีวิธีการที่ดีกว่านี้ที่จะทำให้การศึกษาทางการแพทย์พัฒนาไปได้ และไม่ต้องกังวลถึงอนาคตลูกหลานที่เข้าถึงกัญชาได้ง่ายและอาจส่งผลเสียในอนาคต แม้ รมว.สธ. จะออกมายืนยันว่าพ.ร.บ. ยังไม่ผ่านสภา แต่ก็มีประกาศสาธารณสุขออกมาคุ้มครอง ทั้งที่ข้อเท็จจริง ยังไม่มีการใช้กฎหมายดังกล่าวดำเนินคดีกับผู้ใช้กัญชาเพื่อสันตนาการเลยแม้แต่รายเดียว จึงเป็นเรื่องควรทบทวน อย่าเห็นแก่ประโยชน์นายทุนมากกว่าสุขภาพของประชาชน</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>พัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, thaigov, thebangkokinsight, hfocus, thailandplus, acnews)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ มอบนโยบาย 4.0 ให้กับแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุข 5 จังหวัด (พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี และกำแพงเพชร) ระบุ ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีระบบ อสม. ที่เป็นหมอคคนที่ 1 ที่อยู่ในชุมชน จนเป็นที่ยกย่องจากระบบสาธารณสุขทั่วโลก ต่อจากนี้จะมีภารกิจระดับและพัฒนาความรู้ให้กับ อสม. ให้เป็นหมอคคนที่ 1 โดยใช้เครื่องเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วย ในอนาคต อสม. ที่ผ่านการพัฒนาจะสามารถตรวจรักษาผู้ป่วยเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะผ่านการวิเคราะห์โรคด้วยการวินิจฉัยอัลตราซาวด์กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนการรักษา และหากผู้ป่วยอาการหนักเกินไปก็จะส่งตัวไปรักษาที่ รพ.สต. หรือรพ.ประจำจังหวัดต่อไป</p>	-
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- จากกรณีที่มีการส่งต่อข้อความ 9 สัญญาณ เตือนโรคไทรอยด์เป็นพิษ รพ.ราชวิถี ยืนยันเป็นข้อมูลเท็จ ซึ่งอาการไทรอยด์เป็นพิษการวินิจฉัยต้องรับการตรวจเลือดไทรอยด์เพื่อยืนยันว่าเป็นโรคหรือไม่ ซึ่งไม่ได้อาศัยอาการใดอาการหนึ่งเท่านั้น การรักษาต้องพบแพทย์เพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้องและต้องได้รับการติดตามอาการและผลการตรวจเลือดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการรักษามีหลายวิธี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, ผู้จัดการ)</p> <p>- กรมการแพทย์ ชี้แจงกรณีที่มีการบอกต่อในเรื่อง “สถานีกกลางบางซื่อนำวัคซีนโมเดอร์นาหมดอายุมาฉีดให้ประชาชน” นั้น เป็นข้อมูลเท็จ โดยบริษัทผู้ผลิตวัคซีนโมเดอร์นาได้มีประกาศแจ้งปรับขยายวันหมดอายุใหม่ จาก 7 เดือน เป็น 9 เดือน โดยการขยายอายุนี้เป็นไปตามหลักวิชาการ ข้อกำหนดตามมาตรฐานการวิเคราะห์ยา ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อถึงคุณภาพวัคซีนแต่อย่างใด และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติขยายอายุวัคซีนโมเดอร์นาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>	-